

สงกรานต์...บ้านเพื่อน (เพื่อนบ้านใกล้ๆ)..เป็นยังไง....

นำเสนอเมื่อ : 11 เม.ย. 2552

สงกรานต์ของประเทศเพื่อนบ้าน



สหายร่วมเทศกาลสงกรานต์

เชื่อว่าสงกรานต์จะมีแต่ที่ประเทศไทยนะ เพราะในภูมิภาคอินโดจีนเนีย เพื่อนบ้านของเรานั้นก็มีการเฉลิมฉลองพิธีสงกรานต์ด้วยเหมือนกัน มาดูกันซิว่าที่ไหนเขามีอะไร ยังไงกันบ้าง

ลาว

เริ่มจากประเทศที่เป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องของായไทย นั่นคือ ลาว หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สวรรค์ของนักท่องเที่ยวอีกแห่ง เทศกาลสงกรานต์ของที่นี่อยู่ในช่วงใกล้ๆ กับของประเทศไทยคือ 14-16 เมษายน ซึ่งวันที่ 16 ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ และมีหลายกิจกรรมที่คล้ายกับของไทยเรา เช่นมีการทำบุญ และสร้างน้ำพุพุทธรูป แต่เสน่ห์ก็คือยังไม่มีการเล่นน้ำที่คอนไปทางหวาดเสียว โลดโผน รุนแรงแบบบ้านเราเท่าไรนัก รวมไปถึงสภาพบ้านเมืองที่ยังคงสวยงามตามแบบฉบับดั้งเดิม ประมาณว่าเหมือนเดินทางย้อนอดีตไปฉลองสงกรานต์เลยทีเดียว

เมียนมาร์

พม่า ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอีกแห่งที่มีเทศกาลสงกรานต์ที่เรียกว่า "ตะจั่งเหยตะเบงบะแหวดอ" หรืออาจเรียกสั้นๆ ว่า เหยบะแหวดอ (คำว่า เหย แปลว่า "พิธีน้ำ" ส่วน บะแหวดอ แปลว่า "เทศกาล") ซึ่งทางการพม่าได้ประกาศให้ช่วงสงกรานต์เป็นวันหยุดแห่งชาติซึ่งจะหยุดติดต่อกันนานถึง 10 วัน!!! ขนบประจําสงกรานต์ที่นี่ คือ ขนบตม หรือ มงโลงเหยบอ และมี ประดู หรือ ปะเตาก เป็นดอกไม้ประจําเทศกาล แต่เดิมในพม่านั้นเขาเล่นน้ำกันอย่างนุ่มนวลโดยการประพรมน้ำจากขันเงินด้วยใบหว่าซึ่งเป็นไม้มงคล มีงานฉลองรื่นเริงในโอกาสขึ้นปีใหม่ ผู้คนเข้าวัดทำบุญ แต่ระยะหลังก็ได้มีการเล่นสาดน้ำแบบเราด้วย อะ...อะ แต่อย่าเพิ่งคิดว่าถ้าไปเที่ยวสงกรานต์ที่นี่จะทำตัวเหมือนอยู่บ้านเราได้ เพราะทางการที่นี่สั่งห้ามเด็ดขาดเรื่องการเล่นน้ำที่รุนแรง มีกำหนดโทษหนักถึงจำคุก และเคยพบว่ามีผู้ทำผิดถูกประจานทางหนังสือพิมพ์ แถมนบอถึงชื่อพ่อแม่ของผู้กระทำผิดให้รับรู้กันทั่วประเทศด้วย (พม่าไม่ใช่นามสกุลจึงต้องระบุนามบิดามารดาหรือบ้านเกิด)

กัมพูชา

ประเพณีสงกรานต์ของดินแดนแห่งนครวัด นครธม นั้นมี 3 วัน ซึ่งอยู่ในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว ตั้งแต่ 14 ถึง 16 เมษายน วันแรกถือเป็นวันมหาสงกรานต์หรือวันปีใหม่
ตามธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมนั้นมีการแบ่งกิจกรรมของแต่ละวันไว้ว่า
วันแรกเป็นวันแห่งการทำบุญตักบาตร มีการขนทรายเข้าวัดเพื่อเตรียมก่อเจดีย์
วันที่สองเป็นวันครอบครัวที่ลูกๆ จะอยู่กับพ่อแม่ อาจจะมีการให้เงินหรือซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เป็นของขวัญ
ส่วนในช่วงหัวค่ำจะช่วยกันก่อเจดีย์ทราย และวันที่สามก็จะมีการเล่นรื่นเริงต่างๆ
ที่นิยมเห็นจะเป็นการโยนลูกบอลที่คล้ายๆ การโยนสะบ้าของเรา จากนั้นก็มีการสงฆ์พระพุทธรูป
และรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวเพื่อความเป็นสิริมงคล สาธุ